



รถยนต์ใหม่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบเครื่องยนต์ครั้งแรกในเวียดนาม

1. เนื้อข่าว

รถยนต์ใหม่จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบทางกลครั้งแรก ภายใต้ประกาศฉบับแก้ไขเกี่ยวกับความปลอดภัยทางเทคนิคและการรักษาสีแวตล้อมที่ประกาศโดยกระทรวงคมนาคม ตามที่กระทรวงฯ การตัดสินใจนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอน และลดต้นทุนและเวลาสำหรับผู้ซื้อ ประกาศมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ซึ่งกำหนดว่าเจ้าของรถยนต์ใหม่สามารถส่งเอกสารที่หน่วยงานจดทะเบียนเพื่อรับตราประทับโดยไม่ต้องนำรถเข้าไป



นอกจากนี้ ยังขยายช่วงเวลาระหว่างการตรวจสอบทั้งสองจาก 30 เดือนเป็น 36 เดือนสำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งสูงสุดเก้าที่นั่ง และไม่ได้ใช้บริการขนส่ง ในขณะที่ระยะเวลาจะยาวขึ้นจาก 18 เดือนเป็น 24 เดือนสำหรับรถยนต์ที่มีอายุใช้งานไม่เกิน 7 ปี สำหรับรถยนต์ที่มีที่นั่งมากกว่าเก้าที่นั่งจะเป็น 24 เดือนแทนที่จะเป็น 18 เดือน หลังจากอายุใช้งานครบ 5 ปีระยะเวลาจะถูกขยายเป็น 12 เดือนแทนที่จะเป็น 6 เดือน

สำหรับกลุ่มรถบรรทุกทุกชนิดที่ผลิตตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ช่วงเวลาระหว่างการตรวจสอบสองครั้งจะขยายจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

(แหล่งที่มา <https://en.vietnamplus.vn/> ฉบับวันที่ 22 มีนาคม 2566)

2. วิเคราะห์ผลกระทบ

ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 หนังสือเวียน ฉบับที่ 02/2023/TT-BGTVT แก้ไขหนังสือเวียน 16/2021 ว่าด้วยการจดทะเบียนรถของกระทรวงคมนาคมมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ดังนั้นรถยนต์ใหม่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจดทะเบียนอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก พร้อมขยายเวลารับจดทะเบียนรถยนต์บางประเภท รถยนต์ที่ได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบ ได้แก่

1. รถยนต์ที่ประกอบและผลิตอย่างสมบูรณ์ที่ใหม่และยังไม่ได้ใช้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยโรงงานผลิตและประกอบและออกใบรับรองการตรวจสอบคุณภาพ

2. รถยนต์นำเข้าใหม่และยังไม่ได้ใช้ ซึ่งได้รับการตรวจสอบและให้ใบรับรองคุณภาพ ความปลอดภัยทางเทคนิค และการรักษาสิ่งแวดล้อมสำหรับรถยนต์นำเข้า

ด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ เจ้าของรถไม่ต้องนำรถมาตรวจสอบ ช่วยอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนของผู้ซื้อรถ ช่วยกระตุ้นการจำหน่ายรถยนต์ใหม่

3. นำเสนอโอกาส/แนวทาง

ด้วยหลักเกณฑ์การยกเว้นการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจ และช่วยลดเวลาในการนำรถไปที่หน่วยทะเบียน และรอการตรวจสอบ เป็นการช่วยกระตุ้นการจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในเวียดนาม รวมถึงรถยนต์นำเข้าใหม่ที่นำเข้ามาในเวียดนามด้วย